



ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๓๓๓๙

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/ ๓๓๓๙
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. อัตรารายชื่อเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน
วิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนด
ให้โรงเรียนยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ พร้อมเอกสารประกอบภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์
และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุน
พร้อมเอกสารประกอบ และจัดทำแบบสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุน ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการขอรับ
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ขอให้แจ้งโรงเรียน
ยื่นคำขอรับเงินอุดหนุนพร้อมเอกสารประกอบตามแบบที่สำนักงานกำหนด จากระบบบริหารจัดการเงินอุดหนุน
(PSIS) ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ตรวจสอบคำขอรับเงินอุดหนุนผ่านระบบบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) และจัดส่งแบบสรุปจำนวนนักเรียน
และจำนวนเงินอุดหนุนให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ พร้อมนี้
ได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และในปีการศึกษา ๒๕๖๘ อัตรารายชื่อเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. โดยสามารถ
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมิตรา ทองแสง)

นักวิชาการศึกษานโยบายการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรฐานการศึกษา รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

โทร ๐ ๒๒๕๒ ๓๑๘๓

“เรียนดี มีความสุข”